

## มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 3

<p style="text-align: center;"><b>มติสมัชชาปฏิรูป ระดับชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 (วันที่ 24-26 มี.ค. 2554 )</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>มติสมัชชาปฏิรูป ระดับชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 (วันที่ 30 มี.ค.-1 เม.ย. 255๕ )</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>มติสมัชชาปฏิรูป ระดับชาติ ครั้งที่ 3พ.ศ. 2556 (วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 2556 )</b></p>
<p><b>มติ 1</b> การปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากรที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน</p> <p><b>มติ 2</b> การปฏิรูปโครงสร้างการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p> <p><b>มติ 3</b> การคืนความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนกรณีที่ดินและทรัพยากร</p> <p><b>มติ 4</b> การปฏิรูประบบประกันสังคมเพื่อความ เป็นธรรม</p> <p><b>มติ 5</b> การสร้างระบบหลักประกันในการดำรงชีพและระบบสังคมที่สร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ</p> <p><b>มติ 6</b> การสร้างสังคมที่คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน</p>	<p><b>มติ 1</b> การปฏิรูประบบแรงงานและสวัสดิการ : การเพิ่มอำนาจต่อรองของแรงงาน การปรับโครงสร้างค่าจ้าง การเพิ่มผลิตภาพและการคุ้มครองแรงงาน</p> <p><b>มติ 2</b> การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจสู่การปรับดุลอำนาจที่เหมาะสมระหว่างรัฐบาลกับชุมชนท้องถิ่น</p> <p><b>มติ 3</b> การปฏิรูประบบเกษตรกรรม : เพื่อความเป็นธรรมและความมั่นคงทางอาหาร</p> <p><b>มติ 4</b> การปฏิรูประบบการเมือง : พัฒนาความเข้มแข็งของพลเมืองเพื่อปฏิรูปประเทศไทย</p>	<p><b>มติ 1</b> เพิ่มพลังพลเมืองปฏิรูประบบป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p><b>มติ 2</b> พลังพลเมืองปฏิรูปสื่อเพื่อการปฏิรูปสังคม</p> <p><b>มติ 3</b> การบริหารจัดการน้ำและแก้ไขอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ</p> <p><b>มติ 4</b> ธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเอง</p> <p><b>มติ 5</b> การปฏิรูประบบพลังงานหมุนเวียน สิทธิหน้าที่ การเข้าถึงและความเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน</p> <p><b>มติ 6</b> ปฏิรูปกลไกขับเคลื่อนความเสมอภาคระหว่างเพศ เสริมพลังพลเมืองสู่การปฏิรูปประเทศไทย</p>

<p><b>มติ 7</b> การปฏิรูปการกระจายอำนาจเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม</p> <p><b>มติ 8</b> ศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์และเยียวยาสังคม</p>	<p><b>มติ 5</b> การปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมาย</p> <p>ด้านที่ดิน : การบริหารจัดการที่ดิน</p> <p><b>มติ 6</b> การปฏิรูปการศึกษา : ปรับทิศทางการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม</p>	<p><b>มติ 7</b> กลไกและกระบวนการในการปฏิรูปประเทศไทยระยะยาว</p>
---	--	---